

## Thăm hỏi a th m m t mua và làm t i nhà

Vi t b i binh dinh van

Th b y, 21 Tháng 5 2011 02:17 - L n c p nh t cu i Th b y, 21 Tháng 5 2011 02:25

---

Thăm hỏi a th m m t mua và làm t i nhà



*Ph ng pháp khô ph c v đ p thông qua vi c mua s n ph m trên m ng và t tiêm t i nhà đã tr m t “th m h a” th m m .*

Các bác sĩ ng i Úc đã m t l n n a c nh báo ng i dân v s nguy hi m c a vi c mua các ch t đ n kích thích quá trình hoàn thi n làn da sau khi m t ph n đ n c u c u các bác sĩ khi cô g p ph i tác đ ng ph kh ng khi p khi n đau đ n không ch u n i.



## Thỏ m hỏ a thỏ m mỏ tỏ mua và làm tỏ i nhà

Viỏ t bỏ i binhđinhvan

Thỏ bỏ y, 21 Tháng 5 2011 02:17 - Lỏ n cỏ p nhỏ t cuỏ i Thỏ bỏ y, 21 Tháng 5 2011 02:25

---

Mỏ t phỏ nỏ đã gỏ p hỏ u quỏ khỏ ng khiỏ p khi tỏ tiêm chỏ t đỏ n làm căng da, khiỏ n bỏ phỏ ng rỏ p môi và áp xe trên má (ỏ nh: Perthnow)

Ngỏỏ i phỏ nỏ ỏ y tuy giỏ u tên, nhỏ ng đã mỏ nh đỏ n đỏ a hình ỏ nh cỏ a mình đỏ n Hiỏ p hỏ i các bác sĩ thỏ m mỏ cỏ a Úc, đỏ đắng tỏ i bỏ c ỏ nh trên cỏ a mình nhỏ là mỏ t lỏ i cỏ nh báo cho nhỏ ng phỏ nỏ khác có ý đỏ nh tỏ làm đỏ p nhỏ cô. Bỏ c ỏ nh này đỏỏ c chỏ p sau 6 tuỏ n cô tỏ tiêm. Hình ỏ nh cho thỏ y cô bỏ phỏ ng rỏ p môi và bỏ áp-xe trên má, khuôn mỏ t bỏ biỏ n đỏ ng và nhiỏ m trùng. Cô cho biỏ t: cô đã sỏ đỏ ng mỏ phỏ m làm căng da mỏ t, xóa nỏ p nhắ mua qua mỏ t trang web nỏỏ c ngoài.

Các bác sĩ cho biỏ t, tác hỏ i cỏ a chỏ t mà ngỏỏ i phỏ nỏ này tỏ tiêm vỏ n chỏ a rõ ràng bỏ i hỏ chỏ a thỏ biỏ t cô bỏ nhiỏ m trùng ỏ đỏ ng nào do loỏ i thuỏ c cô dùng đỏỏ c mua ỏ nỏỏ c ngoài. Trong khi chỏ mua đỏỏ c loỏ i thuỏ c đó đỏ phân tích chính xác, cô sỏ đỏỏ c đỏ u trỏ bỏ ng kháng sinh. Hỏ cũng cỏ nh báo cô có thỏ sỏ bỏ sỏ o vớnh viỏ n trên mỏ t.

Đỏ có rỏ t nhiỏ u bài báo đỏỏ c đắng tỏ i trên mỏ ng internet vỏ tác hỏ i cũng nhỏ hỏ u quỏ đắng tiỏ c khi sỏ đỏ ng phỏỏ ng pháp phỏ u thuỏ t thỏ m mỏ : Cuỏ i năm 2008, khuôn mỏ t cỏ a mỏ t phỏ nỏ Hàn Quỏ c đã bỏ phá hỏ y khi cô tiêm đỏ u vào khuôn mỏ t cỏ a chính mình, khiỏ n trỏ con trong khu phỏ gỏ p cũng phỏ i bỏ chỏ y.



Ngỏỏ i phỏ nỏ Hàn Quỏ c tiêm đỏ u vào mỏ t mình (ỏ nh: Wisebread)

## Thị trường mua và làm tóc nhà

Viết bởi binhđinhvan

Thứ bảy, 21 Tháng 5 2011 02:17 - Lần cập nhật cuối: Thứ bảy, 21 Tháng 5 2011 02:25

---

Trước đó, mẹ bà mẹ M cũng đã bỏ đầu lên án gay gắt khi thấy mua các chất làm căng da mặt, xóa nếp nhăn rồi tiêm cho cô con gái 8 tuổi và vì hy vọng cô bé sẽ xinh đẹp hơn và có thể giành chiến thắng trong các cuộc thi sắc đẹp.

Tiến sĩ Caswell, Chủ tịch Hiệp hội các bác sĩ thẩm mỹ Úc cho biết, cả hai tuấn Hiệp hội là những người ít nhất một cú điện thoại liên lạc với những người không có trình độ kỹ thuật thẩm mỹ tiêm các chất làm đẹp da, xóa nếp nhăn.

Những người mua không có gì để báo cáo cho những người bán các sản phẩm của họ để có vô trùng hoặc tốt hơn, đó là các loại thuốc pha trộn hỗn hợp các hóa chất không thể xác định. Những người mua có thể gặp đáng tiếc xảy ra, sẽ rất khó khăn trong việc đi u tr.

“Các bên bán phải biết rằng các chất được sản xuất trong phòng thu thẩm mỹ, về nguyên tắc, sẽ không được phép bán do trên mạng internet, khi các bên mua nó trên mạng là các bên đã nhập khẩu trái phép nó vào đất nước mình”, bà Caswell cảnh báo.

Bà cũng khuyến nghị thêm, bất cứ ai có ý định nhập khẩu thu thẩm mỹ đều cần đến sự tư vấn của các chuyên gia có chuyên môn về y học thẩm mỹ.

**Uyển Nhi (Theo Courier Mail, News, Wisebread ) (nguồn vietnamnet)**